

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “สร้าง Young Financial Analysts” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

หน่วยงาน ศูนย์วิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ทางการเงินสหกรณ์ และกลุ่มออมทรัพย์ กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า

งบประมาณทั้งสิ้น 1,109,700 บาท

(หน่วย : บาท)

วัตถุประสงค์	เป้าหมายโครงการ	กิจกรรมที่ทำ	ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ	งบประมาณ
<p>1. เพื่อสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินสำหรับการส่งเสริมสหกรณ์</p> <p>2. เพื่อพัฒนาทักษะด้านการใช้เครื่องมือและองค์ความรู้ที่จำเป็นในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินให้กับบุคลากรที่ต้องปฏิบัติงานด้านการเงิน</p> <p>3. เพื่อสร้างระบบพี่เลี้ยงนักการเงินเพื่อเป็นช่องทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากร</p>	<p>1. ผู้เข้าอบรมเป็นข้าราชการส่วนภูมิภาค สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 และพื้นที่ 2 ที่บรรจุใหม่ อายุไม่เกิน 35 ปี จำนวน 62 คน</p> <p>2. ข้าราชการที่ผ่านการอบรมหลักสูตร “นักการเงิน” วิทยากรเจ้าหน้าที่โครงการ และผู้สังเกตการณ์รวมจำนวน 98 คน</p>	<p>1. สำนักงานสหกรณ์จังหวัด สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 และพื้นที่ 2 คัดเลือกข้าราชการตามเงื่อนไขข้อ 6. และแจ้งให้ผู้ได้รับการคัดเลือกกรอกแบบฟอร์มเข้าร่วมโครงการผ่าน Google Form ตาม QR CODE ที่แนบท้ายโครงการ</p> <p>2. ผู้เข้าร่วมโครงการเลือกสหกรณ์ออมทรัพย์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ 1 สหกรณ์ และเตรียมข้อมูลของสหกรณ์ที่เลือกแล้วพร้อมอุปกรณ์ เพื่อนำมาเข้าร่วมโครงการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) รายงานกิจการของสหกรณ์</li> <li>2) รายงานผู้สอบบัญชีฉบับเต็ม</li> <li>3) งบทดลองของสหกรณ์ในรูปแบบไฟล์ Excel</li> </ol> <p>ย้อนหลัง 3 เดือน</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินให้กู้ของสหกรณ์</li> <li>5) คอมพิวเตอร์ Notebook คนละ 1 เครื่อง</li> </ol> <p>3. ผู้เข้าร่วมโครงการนำเสนอผลการวิเคราะห์เพื่อประเมินผลรายบุคคล/รายกลุ่ม</p> <p>4. ประเมินผลการดำเนินโครงการ</p> <p>5. หลังเสร็จสิ้นโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องปฏิบัติงานวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์และรายงานผลตามที่โครงการกำหนด</p> <p>๖ ศูนย์วิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ทางการเงินสหกรณ์รวบรวมรายงานผลการวิเคราะห์และสรุปผลนำเสนอผู้บริหาร</p>	<p><u>เชิงคุณภาพ</u></p> <p>1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และทักษะในการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งรายงานผลการวิเคราะห์ได้ตามที่โครงการกำหนด</p> <p>2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีช่องทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านระบบพี่เลี้ยงนักการเงิน</p> <p><u>เชิงปริมาณ</u></p> <p>บุคลากรรุ่นใหม่ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่จำเป็นสำหรับการส่งเสริมสหกรณ์ได้</p>	<p>๑,๑๐๙,๗๐๐</p>

